



ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY: Ngày 29 tháng Mười, 2021

NGƯỜI LIÊN HỆ: Kristina Chu, 415.519.5397

Địa Hạt Không Khí đại diện cho Vùng Vịnh tại COP26

Công chúng được khuyến khích tham gia cùng các đại diện của Địa Hạt Không Khí tại các buổi họp giao ban trực tiếp

SAN FRANCISCO – Địa Hạt Không Khí Vùng Vịnh sẽ cử đại diện tham dự Hội Nghị Về Biến Đổi Khí Hậu của Liên Hợp Quốc, hay COP26, tại Glasgow, Scotland, từ Chủ Nhật, ngày 31 tháng Mười – Thứ Sáu, ngày 12 tháng Mười Một.

Jack Broadbent, Giám Đốc Điều Hành Địa Hạt Không Khí và các thành viên của Hội Đồng Quản Trị Davina Hurt và John Bauters sẽ tiến hành một loạt các sự kiện Trực tiếp trên Twitter trong thời gian diễn ra hội nghị. Cư dân Vùng Vịnh được mời tham gia thảo luận, đặt câu hỏi và chia sẻ mối quan tâm của họ bằng cách kết nối với Địa Hạt Không Khí trên [Twitter](#) và [Facebook](#).

“Với những tác động tàn phá của biến đổi khí hậu đã được nhận thấy trên toàn thế giới, nhu cầu cấp thiết hiện nay là phải có kế hoạch hành động về khí hậu nhanh chóng và sâu rộng. Jack Broadbent, giám đốc điều hành của Địa Hạt Không Khí nói: COP 26 mang lại cơ hội tìm hiểu về các công nghệ tiên tiến, hỗ trợ tài chính đổi mới và các phương pháp tiếp cận chính sách tiên phong”. “Địa Hạt Không Khí sẽ cử đại diện kết nối với các nhà lãnh đạo quốc tế về khí hậu và các nhà hoạch định chính sách nhằm hỗ trợ công việc và chia sẻ những thành công của chúng tôi, để những thành công này có thể được nhân rộng trên toàn cầu. Thông qua kế hoạch hành động và lãnh đạo, chúng tôi sẽ tích cực hành động để biến trung hòa cacbon tại Vùng Vịnh trở thành hiện thực.”

Davina Hurt, ủy viên hội đồng Địa Hạt Không Khí nói: “Chúng ta không thể phủ nhận những tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu tại Vùng Vịnh và trên toàn cầu”. “Điều này đặc biệt đúng ở các cộng đồng còn khó khăn ngay tại Vùng Vịnh. COP26 mang đến cơ hội chia sẻ các chiến lược và tìm hiểu những kế hoạch hành động về khí hậu mà người khác đang thực hiện trên toàn cầu để chúng ta có thể hành động thông minh hơn nhằm bảo vệ những cư dân dễ bị tổn thương nhất.”

John Bauters, ủy viên hội đồng Địa Hạt Không Khí nói: “Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng hơn, điều quan trọng là phải nhớ rằng không phải tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng như nhau”. “Các cộng đồng còn khó khăn tại Vùng Vịnh và trên toàn cầu là cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do tác động thảm khốc của biến đổi khí hậu. Tôi rất vinh dự được tham gia COP26 và đóng góp vào nỗ lực toàn cầu để giải quyết cuộc khủng hoảng cấp bách nhất này”

COP26 quy tụ các nhà lãnh đạo trên thế giới để đẩy nhanh việc thực hiện các chiến lược bảo vệ khí hậu. Hội nghị thượng đỉnh năm nay là điểm trọng yếu 5 năm đầu tiên sau khi ký kết Hiệp Định Paris - hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu, để đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu xác định và xúc tiến hành động hướng tới các mục tiêu.

Việc tham gia COP26 sẽ giúp Địa Hạt Không Khí tìm hiểu các công nghệ mang tính cách mạng đang được triển khai và các chính sách được ban hành trên toàn thế giới có thể được nhân rộng tại Vùng

Vịnh. Địa Hạt Không Khí cũng sẽ chia sẻ những hiểu biết, thành công và chiến lược của cơ quan đã giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tại địa phương. Bình đẳng và công bằng môi trường là các chủ đề chính của hội nghị năm nay, hội nghị cũng sẽ thông báo nhiệm vụ của Địa Hạt Không Khí trong lĩnh vực này.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí và khí hậu toàn cầu trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

#

Air District Communications Office
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)